



เกาะคิดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ● ชาวกรม... นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมในการแถลงข่าวการจัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก 2013" ภายใต้แนวคิดหลัก รวมพลังค้ำนม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะองค์การของ

รัฐเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ก ได้เดินทางส่งเสริมให้ความรู้ ตั้งแต่นักบริหารจัดการฟาร์มโคนมที่ได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร การผลิตเพื่อจำหน่าย จนถึงการผลิตนมให้คนไทยบริโภคนมโคสดแท้ ที่ทำหน้าที่ตลอดระยะเวลากว่า 51 ปี เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมนมไทย แต่ในเมืองไทยกลับมีตัวเลขที่สะท้อนการบริโภคนมที่ค่อนข้างต่ำมาก คือเฉลี่ย 14 ลิตร/คน/ปี เมื่อเทียบกับในเอเชีย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้น ● เรื่องดีๆ... นายปริชา เริงสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2556 ภายใต้ชื่องาน "รวมใจปลูกป่า ร่วมสร้างประเทศไทยสีเขียว" และเปิดตัวโครงการ "รวมเป็น 1 ใน 800 ล้านกล้า เพื่อสร้างประเทศไทยสีเขียว" ณ ป่าสวนแห่งชาติป่าพญาและป่าพุ่มซ้อน บ้านห้วยศาลา หมู่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมี นายชนมเชิน บุญญาณาสาน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ● นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมงาน "เปิดบ้านงานวิจัย เกษตรก้าวไกลสู่ AEC" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าเพียงวันแรก ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในผลงานวิจัยดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์และต่อยอดใช้ในการเสริมสร้างรายได้ในครอบครัว ● นส.พ.ทฤษดิ์ ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ผศ.รจนา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "โครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงกระบือบนพื้นที่สูงชัน" เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบนในเขตภาคใต้ ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ● นส.พ.ธัญย์ เสนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite" ครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบด้านสาร

สนเทศ ณ กรมปศุสัตว์ กทม. ● นายพนพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เชาวการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee : MPEC) ครั้งที่ 65 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Internation Maritime Organization : IMO) ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานแถลงข่าวการจับกุมสัตว์ป่าคุ้มครอง ณ คลินิกสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 6 คดี โดยมีของกลางเป็น นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จำนวน 1 ตัวพร้อมกรง 1 กรง กระบอกสามสีจำนวน 2 ตัว นกกากัก 6 ตัว นกนางเขนดง 3 ตัว นกกาเหว่า 2 ตัว นกค่างู 4 ตัว นกค้ำโง่ง 2 ตัว เต่าหน้า 83 ตัว เต่าทับ 23 ตัว นอกจากนี้สัตว์ป่าของกลางแล้ว ยังได้ทำการช่วยเหลือฟื้นฟู รักษา สัตว์ป่าที่พลัดหลงบาดเจ็บ หรือที่สร้างความเดือด

ร้อนให้กับชุมชน/ประชาชน ดังนี้ นกเป็ดแดง จำนวน 1 ตัว ลิงลมหรือนางอาย จำนวน 1 ตัว โดยสัตว์ป่าของกลางทั้งหมด ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะทำการตรวจสุขภาพ และส่งตัวไปยังสถานเพาะเลี้ยง สัตว์ป่าบางพระและสถานเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เพื่อดูแลและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ● นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดเลย โดยการนำของ นางจุฑาทิพ พุทธทองศรี ประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดเลย ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ มาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ไข่เค็มกระชายดำ มะม่วงเชื่อม มะคาเดเมียแปรรูป กล้วยตากอบน้ำผึ้ง มะพร้าวอ่อนแก้ว มะขามหวานแปรรูป และผ้าพื้นเมือง เพื่อให้จังหวัดเลยได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ภายใต้สโลแกน "สินค้าสหกรณ์ในจังหวัดเลย มีคุณภาพ ราคาดีธรรม" ● กลิ่นไม่คloyดี แว่วๆ มว่า มีพวกนักวิ่งซื้อขายตำแหน่งระดับข้าราชการอาวุโสเป็นคนคอยวิ่งเต้น อักษรย่อ ป. ต. ก. เดินเข้าออกห้องระดับผู้บริหารของกรม คอยวิ่งเต้นซื้อ-ขายตำแหน่ง ยัลไหล...ทัน มโนทัศน์ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ช่วยตรวจสอบด้วย เคียวจะหาว่าไม่เตือน...ช่วย ● ปิดท้ายข่าว...กรมป่าไม้โชว์เกิน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน ทำฝายในเขตป่าสวนแห่งชาติเตรียมความพร้อม ถิ่นไม้และหญ้าแฝก ซึ่งเป็นกล้าค้ำงปี ดำเนินการเพาะชำตั้งแต่ปี 2555 เพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำในปีนี้อธิบดีบุญชอบ เปิดเผยว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้บำรุง ดูแล รักษา ปลูกซ่อม ถิ่นไม้ให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการถึงแม้จะขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งนี้ได้เสนอขอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ● แปลกแต่จริง...กรมป่าไม้มีน้ำลดประตูไหล...ดีต่อไม่ไหล ถ้าดีต่อไม่ไหลก็ตัวใครตัวมัน...555 ● แล้วพวกมันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กรรม...

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com